

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557

นำเสนอเมื่อ : 14 มี.ค. 2557

ด่วนมาก
ที่ ศธ 04216/ 864



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

14 มีนาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังรายละเอียดในประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ส่งมาด้วย หรือดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ WWW.ksp.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงขอความร่วมมือดำเนินการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดังนี้

1. ดำเนินการเสนอผู้บริหารการศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภากำหนด (โดยระบุเหตุผลและคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งผลงานหรือ
รางวัลที่เคยได้รับ รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาในระบบบันทึก
ข้อมูลหนึ่งแสนครูดีในเว็บไซต์ของคุรุสภา โดยเสนอรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประชามิตรสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยระบุเหตุผลที่เลือก คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก
พร้อมทั้งผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ แล้วเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก เสนอรายชื่อไปยัง
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 และคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
คัดเลือกแล้วส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ "หนึ่งแสน
ครูดี 2557" ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

/ 3. สำหรับ ...

- 2 -

3. สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประชาสัมพันธ์สัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยระบุเหตุผล
ที่เลือก คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ แล้วเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก เสนอรายชื่อไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษที่สังกัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาคัดเลือก แล้วส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ "หนึ่งแสนครูดี 2557" ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมพันธ์ บุญรอด)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 2288 5634

โทรสาร 0 2281 0503

หนังสือ
 ประกาศครุสภา